



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้าย
เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

.....

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๑๙ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ จึงกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไว้ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ได้จัดสถานที่สำหรับการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

๒. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

๒.๑ ขนาดของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒.๒ วิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกบริเวณที่กำหนด

๒.๓ ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และนายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ประสงค์จะปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ได้จัดไว้แจ้งความประสงค์ขอปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

๒.๔ หลักเกณฑ์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓



(นายศักดิ์ดา เหล่าประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

สถานที่ปิดประกาศเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

